

บาท/ดอลลาร์ เข้านี้เปิดที่ 30.76 บาท แนวโน้มแกว่ง Sidway, มีโอกาสอ่อนค่า กรอบ 30.6-30.9 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.76 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.77 บาท แนวโน้มในระยะสั้นค่าเงินบาทจะแกว่งเคลื่อนไหว Sidway หรือโอกาสจะอ่อนค่า โดยตลาดยังให้น้ำหนักติดตามผลการประชุม G20 ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค. นี้ คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ กรอบ 30.6-30.9 บาท

*น.ส.วรินทร์ ภูทอง ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทยหรือ KBANK กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.76 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.77 บาท

*คาดว่าแนวโน้มค่าเงินบาทในระยะสั้นจะมีทิศทางแกว่งเคลื่อนไหวในลักษณะ Sidway หรือมีโอกาสแนวโน้มจะอ่อนค่า คาดว่ากรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 30.6-30.9 บาท

*โดยตลาดเงินยังให้น้ำหนักรอดติดตามการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ในวันที่ 28-29 มิ.ย. นี้ ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยจะมีการเจรจาการค้าระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์กับประธานาธิบดีจีน สีจิ้น ผิง โดยหากผลการเจรจาออกมาเป็นบวกสามารถบรรลู่ข้อตกลงการค้าร่วมกันได้ระหว่างทั้ง 2 ประเทศซึ่งผลการเจรจาดังกล่าวจะทราบผลในวันพรุ่งนี้จะเป็นปัจจัยส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์จะมีทิศทางกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาทที่จะมีทิศทางอ่อนค่าลง

*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ แฉลงข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน เดือน พ.ค. ปีนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งยังต้องรอข้อมูลของดุลบัญชีเดินสะพัด(CurrentAccount) ที่จะออกมาหากยังออกมามีตัวเกินดุลก็จะยังทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยงที่จะมีข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มจะออกมาลดลงส่งผลให้ค่าเงินบาทมีโอกาสที่จะเริ่มมีแนวโน้มอ่อนค่าลงได้ด้วย

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.1970 จากวันก่อนหน้าอยู่ที่ 96.1940

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 3,618.59 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,780.07 ล้านบาท

*ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 30.765 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS